

Abiso ng the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission

sa Pamantayan para sa mga laang-gugulin ng mga numero
ng telepono na bihira para sa mga serbisyo ng Mobile Telepono

Samantalang ito ay kinakailangan na magreseta ng mga pamantayan para sa epektibo, patas, kapaki-pakinabang at sapat na alokasyon ng bihirang phone number para sa mga serbisyo ng mobile telepono para sa mga serbisyo sa malaya at patas na kompetisyon na batayan. Bukod dito, para pantay at masusing pagkakataon na sa mga tao sa aksesibilidad na bihirang phone number para sa mobile telepono service at pinakamataas na pamahalaan makikinabang sa pagkakapare-pareho ng Sugnay 19 at Sugnay 18 ng abiso ng the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission sa pamantayan para sa mga laang-gugulin ng mga numero ng telepono na bihira para sa mga serbisyo ng mobile telepono, National Broadcasting and Telecommunications Commission ay maaaring magreseta ng mga pamantayan at mga espesyal na pamamaraan para sa mga laang-gugulin ng mga numero ng telepono na bihira para sa mga serbisyo ng mobile telepono na kabilang ang mga numero ng telepono na bihirang para sa mga serbisyo ng mobile telepono na may hindi pa-inilalaan alinsunod sa Abiso ng National Telecommunications Commission on Criteria for Allocation and Management of Telecommunication Numbers B.E. 2551 (1998).

Dahil sa ang mga probisyon sa Seksiyon 27 (7) at (24), Seksiyon 33 sa samahan na may Seksiyon 81 ng batas sa Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010), at Seksiyon 11, Seksiyon 12, Seksiyon 13, Seksiyon 14, Seksiyon 15 at seksyon 16 ng Telecommunication Business Operation Act B.E. 2544 (2001), National Broadcasting and Telecommunications Commission nga may inireseta ang pamantayan para sa mga laang-gugulin ng mga bihirang mga numero ng telepono para sa mga Mobile Telepono tulad ng mga sumusunod na serbisyo:

Sugnay 1: Ang alokasyon ng mga numero ng telepono na bihirang para sa mga serbisyo ng mobile telepono sa anumang bagay na hindi lalo inireseta binigay dito, ang mga batas sa ilalim ng Abiso ng Notification of the National Broadcasting and Telecommunications Commission sa pamantayan para sa mga alokasyon at pamamahala ng mga numero ng telekomunikasyon ay dumating sa puwersa hangga 't ito ay hindi sa hidwaan o magkasalungat dito.

Sugnay 2: Sa abiso na ito

"Komisyon" ang ibig sabihin ng National Broadcasting and Telecommunications Commission.

"Secretary-General" ang ibig sabihin ng Secretary-General ng National Broadcasting and Telecommunications Commission.

"Opisina" ang ibig sabihin ng opisina ng National Broadcasting at Telecommunications Commission.

"Mobile Phone Service Provider" ang ibig sabihin ng may lisensiya ng telekomunikasyon operasyon ng negosyo na nagbibigay ng serbisyo ng telepono sa mobile alinsunod sa Telecommunications Business Operation Law, at kasama rin ang may lisensiya ng mga konsesyon o mga kasunduan para sa mga pagpapatakbo ng negosyo ng telekomunikasyon mula TOT Public Company Limited o CAT Telecom Public Company Limited, na nagbibigay ng mga umiiral na mga mobile phone serbisyo bago ang petsa ng pagpapatupad ng Telecommunications Business Operation Act B.E. 2544 (2001).

"Phone Service Provider" ang ibig sabihin ng lisensiya mula sa operasyon sa telekomunikasyon negosyo na nagbibigay ng mga serbisyo ng mobile phone, naayos na ang mga serbisyo ng telepono at mga serbisyo ng telepono na gamit ang iba pang mga teknolohiya alinsunod sa mga batas ng operasyon ng negosyo na telekomunikasyon, at kasama rin ang may lisensiya ng mga konsesyon o kasunduan ng operasyon ng negosyo ng telekomunikasyon mula TOT Public Company Limited o CAT Telecom Public Company Limited, ang umiiral na serbisyo ng mobile telepono, naayos na ang mga serbisyo ng telepono at mga serbisyo ng telepono na gamit ang ibang teknolohiya bago ang petsa ng pagpapatupad ng Telecommunications Business Operation Act B.E. 2544 (2001).

"Group of Reserved Numbers" ang ibig sabihin ng grupo ng mga numero na kung saan ay hindi pa-inilalaan ng Komisyon sa sa anumang mobile phone service provider alinsunod sa resolusyon ng National Broadcasting and Telecommunications Commission in the Meeting No. 39/2553 noong 15 Disyembre 2010.

"Rare Number" ang ibig sabihin ng numero ng telepono para sa mga serbisyo ng mobile phone na kung saan ay ang 10 digit na mga numero sa kalikasan ng mga tiyak na pagkakasunod-sunod ng numeral gaya ng ipinasiya ng opisina sa ilalim ng mga alituntunin o anyo ng numero na natutukoy sa kulungan sa bagay na ito.

Sugnay 3: Para sa epektibong laang-gugulin ng mga numero ng telepono para sa mga mobile telepono service ng mobile phone service provider upang magresulta sa pagkamarapat sa paggamit ng mga numero ng telekomunikasyon pati na rin ang repleksyon ng kahalagahan ng mga numero ng telepono para sa mga serbisyo ng mobile telepono na na linya sa mga mekanismo ng merkado, ang mga opisina ay dapat mag-ayos ng bid ng bihirang bilang. Ang pagkakataon ay ibinigay para sa mga interesadong tao sa pangkalahatang o juristic tao paganahin upang pumili ng mga bihirang bilang alinsunod sa mga pamantayan at pamamaraan na itinakda ng opisina.

Sa pag-oorganisa ng mga bid ng bihirang numero sa talata isa, ang opisina ay dapat mag-ayos ng mga espesyalista upang maging operator samantalang ibibigay ang pera na nakuha mula sa bid na maging pampublikong kita pagkatapos ng pasahod ng mga gastusin. Gayunman, ang mga bid na isama ang mga gastusin namamaalam pamamahala expense, publicity gastusin at iba pang kaugnay na gastos bilang angkop at kailangan.

Sugnay 4: Ang opisina ay magtatalaga ng isang working group upang isagawa ang sumusunod na mga tungkulin.

- (1) Maghanda ng plano o work plan, pormat at pamamaraan para sa bid ng bihirang numero at grupo ng mga bihirang bilang kategorya ilalapat ang komisyon para sa pagsasaalang-alang sa pagbibigay ng pahintulot.
- (2) Alamin ang bilang ng mga bihirang mga numero na inilunsad para sa bid, petsa, at tagal ng bawat bid pati bid kalagayan at operasyon ng bid Mahahabol ilalapat ang Secretary-General para sa pagsasaalang-alang sa pagbibigay ng pahintulot bago ang operasyon ng bid.
- (3) Kontrolin at pangasiwaan ang pag-oorganisa ng ipinagawa para sa numero ng pambihirang ayos at imungkahi ang Secretary-General na isiping Nagkakansela ng bid, naghihinto o ipagpaliban ang bid, at rescheduling ang petsa ng bid para sa mga bihirang numero sa susunod na. Sa kaso na ito ay itinuturing na mga bid ay makatwiran at kapani-paniwalang para sa lihim na mga presyo para sa paninirahan, di-kalinawan, kawalang-katarungan o iba pang makatwirang bakuran.
- (4) Iulat ang resulta ng bawat bid pag-oorganisa para sa mga bihirang mga numero na kung saan ay natapos, sabay-sabay magreport ang mga naganap na mga problema at balakid, at imungkahi ang gagawing gabay para sa kaugnay na mga problema at balakid ang Secretary-General at Komisyon.
- (5) Sa kaso na ang nagtatrabaho group itinuturing kung naaangkop, ito ay maaaring magmungkahi ang Secretary-General na magtatalaga ng mga alangan na nagtatrabaho grupo na magsasagawa ng anumang iba pang mga kaugnay na mga gawa.

Sugnay 5: Ang karapat-dapat na mga tao sa partisipasyon ng bid para sa mga bihirang numero tulad ng likas na tao at juristic ng mga tao na maaaring angkinin ng mga numero ng telepono para sa mga mobile phone serbisyo legal nakuha at ay karapat-dapat ayon sa pasiya ng Opisina. Katibayan ng dokumento ay isinumite at layunin ay ipinahayag sa partisipasyon ng bid para sa mga bihirang numero tulad ng mga sumusunod.

- (1) Sa kaso ng Natural Tao

- (a) Kopya ng kard ng pagkakakilanlan ng mamamayan o kopya ng pasaporte (sa kaso ng di Thai nasyonalidad) o mga dokumento ng pagkakakilanlan ay inisyu ng isang ahensiya ng gobyerno at nakakapit sa lagda na nagpapatunay sa wasto, kumpleto at balidong dokumento.
- (b) Sa kaso ng wala sa sarili na pagpapatupad, kapangyarihan ng abogado at kopya ng mamamayan ID o kopya ng Passport (sa kaso ng di Thai nasyonalidad) o mga dokumento ng pagkakakilanlan na inisyu ng mga ahensya ng gobyerno ng proxy at abogado at nakakapit sa lagda na nagpapatunay sa wasto, kumpleto at balidong dokumento ay isinumite.
- (c) Katibayan ng dokumento o anumang iba pang mga detalye ng mga data na tinutukoy sa pamamagitan ng Opisina.

(2) Sa kaso ng Juristic Tao

- (a) Kopya ng sertipiko ng pagpaparehistro ng juristic tao sa hindi pa kaysa sa siyamnapung (90) araw kataga at nakakapit sa dokumentong nagpapatunay na Pirma ng mga awtorisadong mga mayroong sa pagbibigkis ng mga juristic na tao.
- (b) Kopya ng kard ng pagkakakilanlan ng mamamayan o mga kopya ng mga pasaporte (sa kaso ng di Thai nasyonalidad), o kopya ng ID naglabas ng mga ahensya ng gobyerno ng mga awtorisadong mga mayroong may bisang juristic personal at nakakapit sa lagda na nagpapatunay sa wasto, kumpleto at balidong dokumento.
- (c) Sa kaso ng awtorisasyon para sa representasyon, kapangyarihan ng abogado at kopya ng mamamayan ID Card o kopya ng pasaporte (sa kaso ng di Thai nasyonalidad) o mga dokumento ng pagkakakilanlan na inisyu ng mga ahensya ng gobyerno ng proxy at abogado at nakakapit sa lagda na nagpapatunay sa wasto, kumpleto at balidong dokumento ay isinumite.
- (d) Katibayan ng dokumento o anumang iba pang mga detalye ng mga data na tinutukoy sa pamamagitan ng Opisina.

Gayunman, ang mga kalahok na bidder ng bihirang bilang ay deposito ng bidding seguridad sa halaga at mga kondisyon na natutukoy sa pamamagitan ng Opisina.

Sugnay 6: Sa opisina sabay inorganisa ang bid ng bihirang bilang sa anumang paraan o pamamaraan sa ilang tulad ng mga sumusunod:

- (1) Verbal Bid tulad nang partisipasyon sa petsa, oras at lugar na inayos para sa mga bid ayon sa pasiya ng Opisina

- (2) Internet Bid tulad nang partisipasyon sa nang petsa at oras sa pamamagitan ng website ayon sa pasiya ng Opisina
- (3) Telephone Bid tulad nang partisipasyon sa nang petsa at oras sa pamamagitan ng telepono system gaya ng ipinasiya ng Opisina

Para sa epektibo, patas, transparent at masusing bid ng bihirang numero nang walang dahilan ng pagbaluktot ng mekanismo ng merkado bilang resulta ng overabundant dami ng bilang pumasok sa merkado, napagkaisahan na sa opisina ang proporsyon ng mga rate ng porsyento ng bawat grupo ng mga bihirang mga numero na ang inilunsad para sa bid bilang iminungkahing ng nagtatrabaho grupo sa Sugnay 4 sa bawat bid.

Sugnay 7: Sa kaso na ay lumitaw ang mga sumusunod:

- (1) Ang bidder ay katumbas ng o higit pa sa paunang bid para sa lamang sa nag-iisang bidder at gayong bidder ay award ang bid.
- (2) Ang opisina ay kanselahin ang bid ng numerong iyon at isiping pag-iiskedyul ng bagong petsa ng bidding sa kaso ng wala sa mga bidder.

Sa kaso na ang opisina ay bubuo ng ang ikatlong bid ng anumang numero dahil wala sa mga bidder, sa opisina ay dapat magpasiya paunang bid ng bilang na iyan ay ang kalahating halaga ng ang pangunahing unang bid

Sa kaso na ang opisina ay naisaayos ipinag-utos ng anumang numero ang pangatlo at nagpakita na wala sa mga bidder para sa mga bilang na iyan ay lumitaw, ang Komisyon ay karagdagang magtalaga ng gayong numero sa determinadong paraan sa Abiso ng Notification of the National Broadcasting and Telecommunications Commission sa pamantayan para sa mga alokasyon at pamamahala ng mga numero o iba pang pamamaraan gaya ng ipinasiya ng Komisyon.

Sugnay 8: Mga awarded na bidder ay may tungkulin sa tuition fee ng bihirang numero, VAT at iba pang kaugnay na bayarin sa loob ng tatlung (30) araw mula sa petsa na ang opisina ay pinagtibay ng bid bunga alinsunod sa mga kondisyon at pamamaraan na tinutukoy sa pamamagitan ng Opisina. Ang seguridad ng bid ay ay itinuturing na bahagi ng pagbabayad ng bid para sa mga bihirang mga numero.

Sugnay 9: Sa kaso na masyadong magbayad ng anumang awarded bidder ang halaga ng bidding sa ilalim ng determinadong kondisyon sa Sugnay 8, ang mga sumusunod ay hindi epektibo.

- (1) Ito ay itinuturing na ang nagsabi na iginawad ng bidder ang makakapagtanggal ng tama sa numerong iyon at sasamsamin ng opisina ay bid seguridad pera para sa mga bihirang bilang ng mga nasabing ay ginawaran ng bidder.

(2) Sa kaso na inilunsad ng opisina ang bihirang mga numero para muling ipinagawa at wala ng bidder o may bidder ngunit ang bid ay mas mababa kaysa sa mga primary bid, mga awarded bidder na masyadong nagbabayad ng halaga ng bidding ay maging responsable sa ang margin.

Sugnay 10: Sa kaso na namatay ang mga awarded na bidder ngunit ang halaga ng bidding ay hindi pa lubusang binayaran, anumang karapatan at tungkulin arisen sa o nauugnay sa mga bid para sa bihirang bilang ng na tao ay itinigil at ang opisina ay ilunsad gayong pambihirang numero para muling ipinagawa maliban kung aabisuhan ang mga tagapagmana o mga tagapagtupad ng paghalili ng karapatang gamitin ang mga naturang numero para sa pagkilala at ganap na bayaran ang halaga ng natitirang bidding sa loob ng deadline ng animnapung (60) araw mula sa petsa ng kamatayan ng mga ginawaran bidder.

Sugnay 11: Ang opisina ay i-refund ng bid seguridad pera para sa mga di-ginawaran bidder na ay nag-notify sa intensyon upang humiling para sa refund ng pera sa seguridad sa loob ng tatlung (30) araw mula sa petsa na ang opisina ay pinagtitibay ng resulta ng bid. Matapos ang naturang deadline ay lagpas na sa deadline, ito ay dapat ituring na na dadalhin ng di-ginawaran bidder hangarin na nagpapaubaya ng karapatang tumanggap ng bid seguridad pera kapalit at sa Opisina ang gayong seguridad pera bilang pampublikong kita.

Sugnay 12: Matapos makumpleto ang bidder awarded bid alinsunod sa mga kalagayan na natutukoy sa pamamagitan ng Opisina, mga awarded na bidder ay mabigyan ng sertipikasyon ng mga resulta ng bid para sa nasabing bihirang bilang para kontakin para sa pagrerehistro ng mga service user at pagbubukas serbisyo gamitin sa mobile phone service provider na natutukoy sa pamamagitan ng Komisyon sa loob ng siyamnapung (90) araw mula sa petsa na natanggap ng sertipikasyon ng bid resulta aalisin ang naturang sertipikasyon ng mga awarded bidder. Ang paggamit ng naturang numero ng bihirang ay na sa linya ng kasunduan sa pagkakaloob ng serbisyo ng mobile phone service provider. Gayunman, kung ang naturang deadline ay lagpas na sa deadline, ito ay dapat ituring na mga awarded bidder makapagtanggali ng tama sa mga imbitadong numero kaya na ang opisina ay ilunsad para muling ipinagawa at hindi ire-refund ang Opisina ang halaga ng bidding na nagbayad na ng mga ginawara bidder.

Sa kaso ng mga ginawara bidder makapaglilipat kanyang bihirang numero sa iba pang mobile phone service provider kung nilayon matapos magrehistro para sa paggamit ng mga serbisyo sa ilalim ng talata isa, samantalang ang kanan ng mobile phone number ay nanatili sa paggamit ng mga serbisyo.

Sugnay 13: Ang opisina ay maaaring isaalang-alang alisan ng karapatan ang kasaling bidder na namamaalam ang bihirang bilang sa mga susunod na panahon ng bid kung anumang kasaling bidder breaches ang kalagayan inireseta ng Opisina. Halimbawa, malampasan ng kalagayan ng pagbabayad para sa mga bihirang bilang halaga ng bidding, kumilos na kung saan ay namamaalam harang o nagiging sanhi

ng hindi wastong bid o ay may likas na katangian ng lihim na presyo para sa paninirahan, atbp. Gayon pa man, kabilang din dito ang Managing Director o sinumang taong namamahala ng juristic taong operasyon pati na rin ang abogado sa nang partisipasyon sa kaso ng bidding pangalan juristic tao.

Sugnay 14: Ang komisyon ay inilalaan ng kanan nito upang epektibong pamahalaan ang telekomunikasyon numero bilang angkop at mahalaga sa hinaharap at na maaaring makaapekto sa bihirang bilang alinsunod sa mga nakasaad dito ang mga kahulugan nito.

Sugnay 15: Mobile Phone Service Provider at ang mga taong ipinagkatiwala ng Opisina upang isaayos ang bid sa ilalim ng sugnay 3 talataan dalawa ay may tungkulin na pangalagaan at protektahan ang mga karapatan sa mga personal na datos ng mga kalahok na bidder.

Sugnay 16: Sakaling binigay dito ay nagaganap na problema ng paggalang, ang komisyon ay gumawa ng isang pangwakas na pasiya at desisyon ng Komisyon ay magiging pangwakas.

Panandaliang Probisyon

Sugnay 17: Para sa epektibong pamamahala ng mga numero sa ilalim ng teknikal na kabagayan, ang Komisyon ay matukoy at magtalaga ng grupo ng mga numero ng reserved para sa anumang angkop na mobile phone service provider bago ang pagpapatupad ng bid.

Sugnay 18: Ang Komisyon ay magtalaga ng mga kategorya ng mga numero sa kasalukuyang grupo ng reserved numero sa determinasyon at alokasyon para sa grupo ng reserved na mga numero sa ilalim ng parapo isa. Isang kategorya ng mga numero ay binubuo ng isang daang mga grupo ng mga numero at ang bawat grupo ng mga numero ay binubuo ng isang daang libong bilang. Ang tuntunin na pagsasaalang-alang ay ang mga sumusunod.

- (1) Kung sakaling mayroong nag-iisang mobile phone tagapagbigay ng serbisyo na ba-inilalaan para sa mga numero sa mga nabanggit na kategorya ng mga numero, ang Komisyon ay dapat magpasiya sa lahat ng mga grupo ng reserved na bilang na kabilang sa mga nasabing service provider.
- (2) Kung sakaling mayroong na mahigit sa isang mobile phone service provider na laging inilalaan para sa mga numero sa mga nabanggit na kategorya ng mga numero, ang Komisyon ay pangunahin isasaalang-alang mula sa posisyon ng mga grupo ng mga numero ng reserved gaya ng mga sumusunod.

- (2.1) Sa kaso na ang posisyon ng grupo numero ay nakalaan ay sa pagitan ng mga grupo numero na inilalaan para sa mga tagapagbigay ng serbisyo ng lang nag-iisang mobile phone, ang grupo numero ay nakalaan ay magiging determinado na pag-aari ng nasabing mobile phone service provider.
 - (2.2) Sa kaso na ang posisyon ng grupo numero ay nakalaan ay sa pagitan ng mga grupo numero na inilalaan para sa dalawang mobile phone service provider, ang grupo numero ay nakalaan ay magiging determinado na nabibilang sa huling mobile phone service provider.
 - (2.3) Sa kaso na ang posisyon ng grupo numero ay nakalaan ay ang unang grupo numero o huling grupo ng mga kategorya numero, ang grupo numero ay nakalaan ay tinutukoy upang maging pag-aari ng mobile phone service provider na inilalaan para sa grupo numero katabi o bago ang naturang grupo numero ay nakalaan bilang ng mga kasong may maging.
- (3) Sa kaso hiwalay mula sa (1) at (2), ang komisyon ay dapat isaalang-alang pagtukoy kung naaangkop.

Sugnay 19: Ang Opisina sa abiso para sa mga ng Mobile Phone Service Provider para sa pagkilala ng Komisyon sa resulta ng konsiderasyon sa ilalim ng sugnay 18 para sa pagpapatupad nang ganito.

- (1) Mobile Phone Service Provider na inilalaan para sa tulad grupo numero ay nakalaan, ang iba pang tagapagbigay ng serbisyo ng telepono para sa mga pagkilala tungkol sa mga serbisyo nito mobile telepono sa naturang grupo numero para sa pagkakaloob ng serbisyo sa loob ng labinlimang (15) araw mula sa petsa na natanggap ng nakasulat na abiso mula sa Opisina; at
- (2) Iba pang Phone Service Provider ay magsasagawa ng mga grupong numero upang maging maki nakakahawang sa loob ng labinlimang (15) araw mula sa petsa na natanggap ng nakasulat na abiso mula sa tagasustento ng Mobile Phone Service Provider na inilalaan para sa mga numero na nasa grupong numero alinsunod sa Abiso ng Notification of the National Broadcasting and Telecommunications Commission sa pamantayan para sa mga alokasyon at pamamahala ng mga numero ng telekomunikasyon.

Gayunman, ang alokasyon ng mga numero ng grupo numero sa ilalim ng Sugnay 18 ay dapat ituring na maging ganap na epektibo matapos ang ginawaran bidder ng bihirang mga numero sa grupong numero ay nakalaan na lubos na pinarurusahan alinsunod sa mga kalagayan.

Kung may absolutong epektibong walang-alok ng bihirang mga numero sa anumang grupo ng mga numero ayon sa Notification na ito at ang Komisyon ay magtalaga ng mga grupong iyon ng mga bilang alinsunod sa mga pamamaraan na tinutukoy sa Abiso ng Notification of the National Broadcasting and Telecommunications Commission sa pamantayan para sa mga alokasyon at pamamahala ng mga numero ng telekomunikasyon, ang Opisina sa abiso para sa mga ng Mobile Phone Service Provider na inilalaan para sa mga grupong numero upang wakasan sa mga komunikasyon ng grupo ng mga numero na may Iba pang Phone Service Provider.

Sugnay 20: Mobile Phone Service Provider ay may tungkulin na bayaran ang mga bayad ng mga numero ng mobile phone ng grupo numero ayon sa Abiso ng Notification of the National Broadcasting and Telecommunications Commission sa pamantayan para sa mga alokasyon at pamamahala ng mga numero ng telekomunikasyon at sa ilalim ng mga sumusunod na Sugnay:

- (1) Rare Number sa iginawad bidder, ang ang bayad ng mga numero ay dapat bayaran pagkatapos ng iginawad bidder ay nakarehistro ang numero para sa paggamit ng mga serbisyo sa loob ng labinglimang (15) araw ng susunod na buwan.
- (2) Sa kaso ng ibang mga numero ng grupo numero ay nakalaan, ang bayad ng mga numero ay dapat bayaran kapag nagsimula ng mga tagapagbigay ng serbisyo ng mobile phone na pamamahagi ng mga natitirang mga numero ng telepono para sa mga serbisyo ng mobile phone sa naturang grupo numero sa pamamahagi channel.

Mobile Phone Service Provider ay may tungkulin na ipagbigay-alam sa opisina para sa pagkilala nang walang antala kapag ang mga imbitadong bihirang numero ay nakarehistro para sa paggamit ng mga serbisyo ng sinuman o bago ang pamamahagi ng mga numero sa ang inilalaan na grupo numero ay nakalaan sa pamamahagi channel.

Sugnay 21: Abiso ito ay dumating sa puwersa mula sa mga sumusunod ng araw mula sa petsa ng paglalathala sa mga Royal Gazette.

Ipahayag sa araw ng ika-26 Hunyo 2015

Air Chief Marshal Thares Poonsri

Chairman of the National Broadcasting and Telecommunications Commission

Kalakip nito ang mesa para sa Abiso ng Notification of the National Broadcasting and Telecommunications Commission sa pamantayan para sa mga laang-gugulin ng mga numero ng telepono na bihira para sa mga serbisyo ng Mobile Telepono

| Format | Sample of Number in 09 Category |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 0x-xxxx-xxxx | 09-9999-9999 |
| 09-xxxx-xxxx | 09-8888-8888 |
| 09-9999-999A | 09-9999-9994 |
| 09-xxxx-xx90/09-xxxx-xx09 x,y≠9,0 | 09-6666-6690/09-6666-6609 |
| 09-9999-99AB | 09-9999-9926 |
| 0999-xxx-yyy | 09-9911-1888 |
| 09-xyyy-yx90 x,y ≠9,0 | 09-1777-7190 |
| 09-Axxxx-xxxx | 09-8999-9999 |
| 09-x000-y000 | 09-4000-5000 |
| 09-x000-x000 | 09-6000-6000 |
| 09A-xxxx-yyy | 09-1555-5999 |
| 09-AAxx-xxxx | 09-1188-8888 |
| 09-ABxx-xxxx | 09-1299-9999 |
| 09A-B00-C000, B,C ≠, A ≠0 | 091-500-9000 |
| 09B-B00-C000, B ≠ 0 C ≠0 | 095-500-4000 |
| 09B-B00-B000, B ≠ 0 | 095-500-5000 |
| 09-xxxx-yyyy | 09-5555-9999 |
| 09-xxxx-xyyy | 09-4444-4777 |
| 09-xxxx-xyyy | 09-9999-9944 |
| 09-xxxx-xyxy | 09-7777-7676 |
| 09-xxxx-xxxxy | 09-7777-7771 |
| 09-yxxx-yyyy | 09-4666-4444 |
| 09-yxxx-xyyy | 09-7111-1777 |
| 09-yxxx-xyyy | 09-5999-9955 |
| 09-yxxx-xxxxy | 09-7444-4447 |
| 09-yyxx-yyyy | 09-6611-6666 |

| Format | Sample of Number in 09 Category |
|---------------------------------------|--|
| 09-yyxx-xyyy | 09-4411-1444 |
| 09-yyxx-xyyy | 09-8844-4488 |
| 09-yyxx-xxxx | 09-2244-4442 |
| 09-yyxx-yyxx | 09-8811-8811 |
| 09-xyzz-yx90 | 09-4177-1490 |
| 09-xxxx-xxAB | 09-7777-7759 |
| 09-Axxx-xxxB | 09-8855-5554 |
| 09-9999-9ABC | 09-9999-9214 |
| 09-9xxx-xxxB | 09-9444-4448 |
| 09A-xxx-yyzz | 09-7555-7799 |
| 09-ABCC-xxxx | 09-1644-9999 |
| 09-xxyy-wwzz | 09-4488-6677 |
| 09-AB-xxx-yyy | 09-1699-9888 |
| 09-AA-xxx-yyy , | 09-2233-3777 |
| 09-Axxx-Byyy Kapag x at y ay hindi 0. | 09-1333-4666 |
| 09-Axxx-Bxxx Kapag x ay hindi 0. | 09-1555-8555 |
| 09-xxxx-xABC | 09-5555-5498 |
| 09-Axxx-xxBC | 09-4555-5584 |
| 09-Abxx-xxxxc | 09-4755-5558 |
| 09-ABCC-xyxy | 09-1599-4646 |
| 09-xxxx-ABCD | 09-5555-7164 |
| 09-Axxx-xBCD | 09-1444-4735 |
| 09-ABxx-xxCD | 09-1655-5548 |

ala: X at Y = 0-9 Digit sa Panloloko, A B C D = 0-9 Digit walang Panloloko

This translated version is prepared with the sole purpose of facilitating the comprehension of foreign participants in the telecommunication rules and regulations and shall not in any event or by any reason be construed or interpreted as having effect in substitution for supplementary to the Thai version thereof. If its translation to other languages is in contrary to Thai version, the latter shall prevail.

Please note that the translation has not been subjected to an official review by the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission. The Office of NBTC, accordingly, shall not undertake any responsibility for its accuracy, nor be held liable for any loss or damages arising from or in connection with its use.